

## ก่อกการดี

✓ สัก กอแสงเรือง



## วันรับมอบอาจารย์ใหญ่

คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำงานหารายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมถึงเครือญาติ ตายแล้วเขาก็เอาไปเผา

แต่บางคนมีจิตกุศลอยากใช้เรือนร่างของตนเป็นประโยชน์ครั้งสุดท้าย ด้วยการอุทิศร่างเป็นอาจารย์ให้นักศึกษาแพทย์ใช้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการใช้วิชาแพทย์รักษาผู้อื่นต่อไป

เมื่อทำหน้าที่เป็น**อาจารย์ใหญ่**ครบปีแล้ว คณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาจารย์และนักศึกษาจะจัดพิธีมอบร่างอาจารย์ใหญ่คืนแก่ญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา

พิธีการจึงเกิดขึ้น ผมไปร่วมงานในฐานะผู้เกี่ยวข้องในตำแหน่งกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ในแต่ละปีมีอาจารย์ประมาณ 300 คน สำหรับปีนี้ มี 295 คน ทางโรงพยาบาลมีข้อจำกัดจึงขอให้ปอเต็กตึ๊งมาช่วยสนับสนุน ปีนั้นนับเป็นครั้งที่ 14 แล้ว

ปอเต็กตึ๊ง เป็นมูลนิธิการกุศลที่มีอายุ 107 ปี มีทรัพยากรที่จะช่วยสนับสนุนได้ เห็นได้จากการบริจาคโลงศพประมาณ 300 โลง วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุเพื่อเคลื่อนย้ายไปวัดต่างๆ ที่ได้ประสานงานไว้ แต่ละวัดจะมีเตาเผา 1-2 เตา จึงต้องมีวัดร่วมโครงการจำนวนนับร้อยวัด บุคลากรอาสาของปอเต็กตึ๊งและเจ้าหน้าที่มาช่วยงานจำนวนมากเช่นกัน

วันนี้มีนักศึกษาแพทย์หลายร้อยคน ต่างนำดอกไม้ รูปเทียนมาขอบคุณ ขอขมา**อาจารย์ใหญ่** เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ภายใต้การนำของ **รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์** ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาฯ

ฝ่ายปอเต็กตึ๊งมีกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการ และผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

เป็นภาพที่ประทับใจจิตกุศลของทุกฝ่าย ทุกท่านหลายคน รวมทั้งผมต่างได้ข้อคิดจากงานหลายประการ คือ ได้เห็นสัจธรรมของชีวิต มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ทุกคนคงปรารถนาอย่างเดียวกัน คืออยู่อย่างมีความสุข ตายอย่างสบาย ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน และคนข้างหลัง

การศึกษา เรียนรู้ เข้าใจ เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนวาระสุดท้าย จะมาถึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จะได้เข้าใจและรับได้ เพราะไม่มีทางเลือกพ้นได้ อย่างที่ท่านพุทธทาสสอนว่า ตายเสียก่อนตาย ที่อนุสรณ์พุทธทาส สวนรถไฟ จตุจักร มีห้องทดลองนิพพาน ใครว่างน่าจะไปดู

ปัจจุบันได้มีการเรียนการสอนวิชาแพทย์เพิ่มมากขึ้น ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจำนวนมาก ทำให้อาจารย์ใหญ่ขาดแคลน ถ้าท่านจะอุทิศร่างเป็น**อาจารย์ใหญ่** หรือบริจาคอวัยวะต่างๆ แก่ผู้ป่วย ที่รอรับบริจาคอวัยวะอยู่นับหมื่นนับแสนราย ถ้าท่านมีกุศลจิตจะบริจาคก็สามารถติดต่อสภากาชาด และโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตได้

ท่านอาจมีโอกาสมพบกับปอเต็กตึ๊งในงานเช่นวันนี้ ผมก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ■